

บทคัดย่อ

ชื่อโครงการ วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้รับผิดชอบประเมินโครงการ 1. นางสาวจิตต์ไส แก้วบุญเรือง หัวหน้างานวิจัยพัฒนาฯ
 2. นางสาวนภสร จุ้ยอินทร์ ผู้ช่วยงาน
 3. นางสาวอรรวรรณ คำงาม เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนาฯ
 4. นายณฤตล เตปินสาย เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนาฯ
 5. นางสาวมุกกระวี เมตตา เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนาฯ

ระยะเวลาการประเมินโครงการ 9 สิงหาคม 2562

การประเมินโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 วัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ และเพื่อให้มีข้อมูลความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ไปประกอบการตัดสินใจ และปรับปรุง การจัดโครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาในครั้งต่อไป โดยใช้รูปแบบการประเมินโครงการ PDCA กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียน นักศึกษา คณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่และบุคลากรภายนอก จำนวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ประเมินโครงการ คือ แบบสอบถามและนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติวิเคราะห์ ได้แก่ค่าเฉลี่ย (\bar{X}) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการประเมินโครงการ พบว่า

การประเมินผลการดำเนินการจัดโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งหมด 100 คน ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ เป็นเพศหญิง จำนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 85.00 และเป็นเพศชายจำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 ตามลำดับ ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามสถานะเป็นนักเรียน ระดับ ปวช. จำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 49.00 เป็นนักศึกษา ระดับ ปวส. จำนวน 51 คนคิดเป็นร้อยละ 51.00 เป็นครู จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 08.00 เป็นผู้ปกครอง จำนวน 4 คนคิดเป็นร้อยละ 04.00 และเป็นบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 04.00 ตามลำดับและความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (\bar{X}) เท่ากับ 4.19 และมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.66 ด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ การจัดโครงการฯ เพื่อให้ให้นักเรียน นักศึกษา ระลึกถึงพระคุณแม่เป็นการแสดงความกตัญญูทวดเทวี และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ด้านความกตัญญู ทวดเทวี ให้คงอยู่ตลอดไป มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.48 และด้านที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ การบริการด้านการลงทะเบียนฯ และความเหมาะสมของการต้อนรับ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.82 ตามลำดับ

ข้อเสนอแนะ